

ประจำวันที่ 23-29 มีนาคม 2559

เอกชน 49 รายยื่นประมูลข้าวพาณิชย์มันใจแข่งขันสูงส่งออก 2 เดือน 1.8 ล้านตัน

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2559 กรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจจะยื่นประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2/2559 ปริมาณกว่า 6.4 แสนตัน ได้ยื่นซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ รวม 49 ราย โดยในการประมูลข้าวทั่วไป มีผู้ยื่น 42 ราย และข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 7 ราย โดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ และเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 30 มี.ค. สำหรับข้าวทั่วไป และวันที่ 31 มี.ค. สำหรับข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม

สำหรับข้าวที่นำมาประมูลครั้งที่ 2/2559 ที่จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 30-31 มี.ค.2559 ประกอบด้วย 1.การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของ รัฐบาลเป็นการทั่วไป ปริมาณ 4.18 แสนตัน เป็นชนิดข้าวที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ประกอบด้วยข้าวขาว 5%, 10%, 15%, 25% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวปทุมธานี ปลายข้าว (เหนียว) A1 ปลายข้าว A1 เลิศ ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมมะลิ และข้าวท่อนหอมปทุม รวมจำนวน 66 คลัง ใน 26 จังหวัด และ 2.การจำหน่ายข้าว สารในสต็อกของรัฐเข้าสู่ อุตสาหกรรม ปริมาณ 2.23 แสนตัน เป็นข้าวผิดไปจากมาตรฐาน และข้าวผิดชนิด ประกอบด้วยข้าวขาว 5% ปลายข้าว (เหนียว) A1 และปลายข้าว A1 เลิศ รวมจำนวน 22 คลัง ใน 9 จังหวัด

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า การที่มีผู้สนใจเข้ามายื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติเป็นจำนวนมาก ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เพราะจะทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และทำให้รัฐระบายข้าวในสต็อกได้ราคาดีขึ้น

ด้าน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สาเหตุที่เอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลข้าวเป็นการทั่วไปจำนวนมากถึง 42 ราย เป็นเพราะกระทรวงพาณิชย์นำข้าวเหนียวและปลายข้าวเหนียวมาเปิดประมูลด้วย ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

โดยราคาข้าวเหนียวในตลาดปรับตัวสูงมาก ราคาส่งออกปัจจุบันปรับขึ้นมาอยู่ที่ตันละ 814 เหรียญสหรัฐ จากระดับปกติราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณตันละ 600 เหรียญสหรัฐ เป็นผลจากผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวฤดูกาลนี้ปรับตัวลดลง 10-15% จากผลผลิตปกติอยู่ที่ 4-5 ล้านตัน

ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของ ปี 2559 (ม.ค.-ก.พ.2559) มีปริมาณรวม 1,861,053 ตัน มูลค่า 28,886 ล้านบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 38.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2558 ที่มีการส่งออก 1,340,655 ตัน มูลค่า 22,854 ล้านบาท

สำหรับเดือน มี.ค. คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ใน ระดับประมาณ 7 แสนตัน เนื่อง จากยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในส่วนที่ยังคงค้างอยู่ แต่มีปริมาณไม่มากเหมือนช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ในตลาดการค้าปกติยังคงค่อนข้างซบเซา เพราะประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญมีกำลังซื้อน้อยลง เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ และบางส่วนประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้ซื้อจึงจำกัดปริมาณซื้อในแต่ละครั้งลง

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยขอทวงคืนตลาดข้าวฮ่องกง พ่อค้าข้าวบาทแข็งกระทบส่งออก

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ได้จัดทำแผนการตลาดข้าวในปี 2559 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แผนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลที่มีอยู่ 12 ล้านตัน และแผนการตลาดข้าว โดยมีแผนจะเปิดเจรจาซื้อขายข้าวกับต่างประเทศ โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะผู้แทนการค้าของภาครัฐและเอกชน เดินทางไปตลาดฮ่องกงวันที่ 5-7 เม.ย. 59 เพื่อขยายการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยและขยายตลาดข้าวสี เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในขณะที่เป้าส่งออกข้าวทั้งปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 9.5 ล้านตัน พร้อมกันนี้จะมีการพบปะหารือกับ Mr.Gregory So รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจ และสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง เพื่อหารือแนวทางขยายตลาดสินค้าข้าว

ในขณะที่ตลาดอื่น ๆ เช่น ตลาดอิรัก ในเร็ว ๆ นี้ไทยจะจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-อิรัก ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค.นี้ โดยจะนำเรื่องการซื้อขาย-นำเข้าข้าวไทยไปหารือ ภายหลังจากที่ไทยไม่สามารถเข้าร่วมประมูลข้าวในตลาดอิรักได้ ด้านตลาดอิหร่านได้เตรียมเชิญกระทรวงสาธารณสุขอิหร่าน (Food and Drug Organization) เดินทางมาไทยเพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตข้าวทั้งหมด จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายข้าวกับอิหร่าน

นอกจากนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน ครั้งที่ 4 ที่กรุงปักกิ่ง ช่วงต้นเดือน เม.ย. 59 เพื่อเจรจาราคาซื้อขายข้าว 1 ล้านตัน (ลอตที่ 2) หลังจากที่ได้ตกลงซื้อขายข้าว 1 ล้านตันแรก และส่งมอบไปแล้วแต่ยังคงเหลืออีก 1.3 แสนตัน (ลอตสุดท้าย) จะส่งมอบวันที่ 15 พ.ค. 59 และจะเริ่มส่งมอบข้าวอีก 1 ล้านตัน (ลอตใหม่) ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 59 ในขณะที่ตลาดสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา นั้น จะมีการจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยในเดือน มิ.ย.และ ก.ค.นี้ ขณะที่ตลาดในประเทศกรมเตรียมจัดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2016 ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้ส่งออก-ผู้นำเข้าได้เจรจาซื้อขายกัน นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ความต้องการข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยจะปิดรับในเดือน เม.ย. 59 ส่วนแผนการระบายข้าวอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมการระบายข้าวในวันที่ 23 มี.ค. 59 เนื่องจากปริมาณข้าวที่อยู่ในสต็อกอยู่ที่ 12 ล้านตัน ซึ่งปะปนอยู่

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ทางผู้ส่งออกข้าวได้เดินทางไปฮ่องกง ร่วมกับรัฐบาล ซึ่งคาดหวังว่าจะดึงส่วนแบ่งตลาดข้าวได้เพิ่มกว่า 60% หลังจากที่ว่าส่วนแบ่งตลาดนี้ไทยสูญเสียให้กับเวียดนามในการทำแผนตลาดข้าวของรัฐบาล ภาคเอกชนต้องการให้ดำเนินการเป็นแผนระยะยาว 3 ปี 20 ปี เพื่อให้แผนการตลาดข้าวไม่เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น ๆ

"คู่แข่งตลาดข้าวของไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเวียดนาม ขณะที่ไทยยังอยู่กับที่ นอกจากนี้คู่แข่งอย่างอินเดียและปากีสถานต้องการให้ไทยมีการระบายข้าวในสต็อกด้วย โดยหวังว่าปีนี้จะระบายออกไปได้ 5-6 ล้านตัน และปี 2560 ระบาย 4-5 ล้านตัน ทำให้สต็อกเหลือ 2-3 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ระบบตลาดข้าวเข้าสู่ภาวะปกติ"

นายเจริญกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อส่งออกข้าว ตอนนี้เป็นเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอยู่ที่ 34 บาท/เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้น และระบบการซื้อขายข้าวของไทย 90% เป็นการซื้อขายแบบสินเชื่อ ซึ่งมีผลต่อเงินหมุนเวียนของบริษัท การส่งออกข้าวหลังจากนี้ต้องติดตามสถานการณ์รายไตรมาส รวมถึงภัยแล้งจะมีผลต่อผู้ส่งออกมากน้อยเพียงใด ส่วนเป้าหมายการส่งออกปีนี้เอกชนประมาณการอยู่ที่ 9 ล้านตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ชวานากังขาข้าวอูตฯ 12 ล้านตัน ‘พาณิชย์’ ไรด์โซร์ขายข้าวไทย

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชวานาและเกษตรกรไทย เป็ดเผยกับฐานเศรษฐกิจ ถึงกรณีข้าวในสต็อก ฐานบาลที่มีอยู่จำนวน 12 ล้านตันที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินให้เป็นข้าวอูตสาหกรรมทั้งหมดนั้น มองว่าไม่เป็น ผลดีต่อราคาข้าวทั้งในประเทศและตลาดโลก ข้าวร้ายจะกดตันราคาทำให้คู่ค้าตั้งแง่ในการกตราคาขาย เพราะเชื่อว่า ข้าวไม่ได้เสื่อมทั้งหมด จึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเปิดช่องให้ผู้ประมุลได้นำข้าวกองนี้ไปค้ดคุณภาพอีกชั้น แล้วนำมาสี แปรออกวางจำหน่ายหรือไม่ก็ส่งออก แม้ว่าปีนี้ชวานาบางพื้นที่จะปลูกข้าวไม่ได้ แต่ผู้ส่งออกยังมีข้าวฐานบาลส่งออก ตลอด จึงไม่ได้กระทบเลย

ส่วนมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือชวานาก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลย แม้แต่การให้ธนาการเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อ วงเงิน 2 พันล้านบาท ตั้งเป้า 404 แปลง ในรูปแบบ โครงการนาแปลงใหญ่ จะต้องเป็นโครงการใหม่ จะนำโครงการเก่าที่สมาคมเคยนำร่องในจังหวัดอุตรดิตถ์มาเข้าร่วม โครงการไม่ได้

สอดรับกับนายสมเกียรติ มรรคยาร นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวอุงไทย ที่ระบุดถึง สถานการณ์ราคาข้าวอุงในประเทศขณะนี้ยังทรงตัว โดยเฉพาะราคาข้าวหอมมะลียู่ที่ตันละ 1.5- 2 หมื่นบาท ส่วนราคาข้าวขาวอยู่ที่ตันละ 7 พัน- 1 หมื่นบาท ขณะที่การแข่งขันในตลาดหากเปรียบเทียบข้าวอุงแบรนด์เนมกับผู้ที่ ยังไม่มีแบรนด์ราคาจะต่างกันอุงละ 40-50 บาท ส่วนผลกระทบจากภัยแล้งชวานาไม่สามารถปลูกข้าวได้นั้น เชื่อว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวอุง เนื่องจากยังมีพื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวบ่อนตลาดได้อย่างเพียงพอ

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ เป็ดเผยถึงแผนการตลาดข้าวปีนี่ว่า ในส่วน ของแผนตลาดต่างประเทศนั้น กรมวางแผนงานที่จะเข้าไปทำตลาดใน 7-8 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจีน ฮองกง อิรัก ฟิลิปปินส์ อิหร่าน แอฟริกา สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากแยกเป็นตลาดๆ อย่างตลาดอิรักนั้นในวันที่ 28-29 มีนาคมที่จะถึงนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทย-อิรัก(JTC) ซึ่งจะมี การหารือในประเด็นการนำเข้าข้าวด้วยเพราะทางอิรักเองก็ยังสนใจที่จะนำเข้าข้าวจากไทยและไทยเองก็สนใจที่จะ เข้าร่วมประมุลหากทางอิรักเปิดประมุลข้าว เช่นเดียวกับตลาดอิหร่านหลังจากที่มีการเดินทางเยือนอิหร่านของคณะ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ก็มีคำสั่งซื้อข้าวจากไทย หลังจากนั้นกรมจะเชิญหน่วยงานด้านอาหารของอิหร่านเดินทาง มาเยือนไทยเพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตข้าวของไทยและสร้างความมั่นใจคุณภาพมาตรฐานข้าวของไทย

ส่วนตลาดใหญ่อย่างจีนนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ไทย-จีน ครั้งที่ 4 ที่กรุงปักกิ่ง ช่วงต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้เพื่อเจรจาราคาซื้อขายข้าว 1 ล้านตัน ล็อตที่ 2 ภายได้ เอ็มโอยูว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน หลังจากที่ข้าว 1 ล้านตันแรกที่ได้ตกลงซื้อขายกันในช่วง ฐานบาลชุดที่ผ่านมา การส่งมอบ ปริมาณ 1.3 แสนตันที่เป็นล็อตสุดท้าย จะสิ้นสุดลงภายในเดือนพฤษภาคมนี้

อย่างไรก็ดีในปีนี้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 มีนาคม2559 ไทยส่งออกได้ถึงปริมาณ 2.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 28% ส่วนมูลค่าการส่งออก 3.73 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีและราคาข้าวน่าจะพ้นจุดต่ำสุด คาดราคาข้าวขาว 5 % ในตลาดโลก เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐต่ตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

~~~~~

## เวียดนาม

นายกสมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่า ในช่วงนี้เวียดนามกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย และไทย เพราะในขณะนี้ราคาข้าวของเวียดนามอยู่ในระดับที่สูงกว่าคู่แข่งประมาณ 20 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 380-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 5% ของไทย อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 365-375, 365-375 และ 335-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ ทำให้ผู้ส่งออกของเวียดนามไม่สามารถที่จะขายข้าวหรือทำสัญญาซื้อขายใหม่ๆได้

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงขยับสูงขึ้น เพราะตลาดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับคาดการณ์ที่ว่าผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากภาวะภัยแล้งและภาวะน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีรายงานว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1 ล้านไร่ หรือประมาณ 10% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทางภาคใต้ของประเทศ ทำให้ผู้ค้าข้าวในประเทศและผู้ส่งออกต่างเร่งเก็บสต็อกข้าวเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนผลผลิตข้าวในประเทศ

โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 380-385 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เพิ่มขึ้นจากระดับ 375-385 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2558 ราคาข้าวขาว 5% เคยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 385 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-15 มี.ค. 2559 มีจำนวน 253,795 ตัน มูลค่า 96.317 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 120% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 111% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 115,369 ตัน มูลค่า 45.648 ล้านดอลลาร์ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มี.ค. -15 มี.ค. 2559 มีจำนวน 1.11 ล้านตัน มูลค่า 444.151 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 107% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 536,571 ตัน มูลค่า 236.188 ล้านดอลลาร์ (FOB)

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) คาดว่าในไตรมาสแรกของปีนี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 41.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าประมาณ 692 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 40.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญได้แก่ อินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวไปยังประเทศอินโดนีเซียประมาณ 330,300 ตัน มูลค่ากว่า 131 ล้านดอลลาร์ (ปริมาณเพิ่มขึ้น 213.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 196.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา) ตามด้วยประเทศจีนประมาณ 160,690 ตัน มูลค่า 71.5 ล้านดอลลาร์ (ปริมาณเพิ่มขึ้น 39.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 53.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา)

คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ (Committee for Economic Affairs; CEA) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐสภาแห่งเวียดนาม (Vietnam National Assembly) เห็นชอบข้อเสนอของรัฐบาลในการลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวในประเทศประมาณ 1.69 ล้านไร่ ภายในปี 2563 นอกจากนี้รัฐบาลได้เสนอให้สงวนพื้นที่ประมาณ 2.5 ล้านไร่สำหรับเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชอื่นนอกจากข้าว แต่สามารถปลูกข้าวได้หากมีความจำเป็น

ประธานกรรมาธิการฯ เปิดเผยว่า การผลิตข้าวในประเทศมีปริมาณมาก ขณะที่ประเทศผู้นำเข้าข้าวเวียดนามที่สำคัญ ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายพึ่งพิงการผลิตข้าวภายในประเทศและลดการนำเข้าข้าว นอกจากนี้ประธานฯ ได้เพิ่มเติมว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาผลกระทบของภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้งและอุทกภัย ภาวะดินเค็มและการเสื่อมโทรมของดิน ที่มีต่อปริมาณผลผลิตข้าว โดยคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะ

ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในพื้นที่ปลูกข้าวที่ยังคงรักษาไว้ โดยการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ แม้ว่าพื้นที่ปลูกข้าวจะลดลงก็ตาม

สำหรับพื้นที่เพาะปลูกข้าว 1.69 ล้านไร่ ที่ถูกกำหนดให้งดการปลูกข้าว นั้น รัฐบาลได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวไปปลูกพืชอื่นทดแทน หรือพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อก่อสร้างสาธารณูปโภค นิคมอุตสาหกรรม หรือเมืองที่อยู่อาศัย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) พยากรณ์ว่า ในไตรมาสแรกของปี นี้จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 4.07 ล้านตัน ลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.37 ล้านตันในปีที่ผ่านมา และต่ำกว่าการพยากรณ์เมื่อเดือนที่แล้วที่ 4.15 ล้านตัน ประมาณ 2% เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ยังคงมีผลกระทบต่อการผลิตข้าว

ก่อนหน้านี้ สำนักงานสถิติพยากรณ์ว่า ฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ประมาณ 8.2 ล้านตัน ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.32 ล้านตันในปี 2015 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในปี 2015 ฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 18.15 ล้านตัน ลดลง 4.31% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.97 ล้านตันในปี 2014 ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าฟิลิปปินส์จะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 11% จากจำนวน 1.8 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2015 ที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 988,172 ตัน โดยนำเข้าจากเวียดนามและไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 53% และ 45% ตามลำดับ ขณะที่รายงานขององค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) ระบุว่า ในปี 2015 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.9 ล้านตัน โดยเป็นการนำเข้าผ่านช่องทางการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (government-to-government deals) ประมาณ 1.235 ล้านตัน และเป็นการนำเข้าภาคเอกชนภายใต้ข้อตกลงกับองค์การการค้าโลก (the Minimum Access Volume; MAV) ประมาณ 640,000 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นการนำเข้าอย่างไม่เป็นทางการ (unofficial channels)

สำหรับการนำเข้าในปีการตลาด 2016/17 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีสต็อกข้าวคงเหลือเพิ่มมากขึ้น

ส่วนด้านการผลิตนั้น คาดว่าในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 18.025 ล้านตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.913 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา ส่วนในปีการตลาด 2016/17 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 19 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากที่ในช่วง 1-2 ปีนี้ฟิลิปปินส์เผชิญกับภาวะภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Administration - NFA) กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ได้เลื่อนแผนการนำเข้าข้าวปริมาณเพิ่มเติมสำหรับปีนี้ออกไปก่อน เนื่องจากขณะนี้ยังมีปริมาณข้าวเพียงพอ

นาย Angel G. Imperial หัวหน้าฝ่าย Public Affairs กล่าวว่า สภาความมั่นคงทางอาหารและสภาองค์การอาหารแห่งชาติตัดสินใจว่าจะยังไม่นำเข้าข้าวปริมาณ 500,000 ตัน อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมที่จะถึงนี้อีกครั้ง เพื่อหารือว่ามีความจำเป็นที่ฟิลิปปินส์จะต้องนำเข้าข้าวในช่วงไตรมาสที่ 3

และ 4 หรือไม่ ซึ่งการนำเข้าข้าวในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ คาดว่าอยู่ที่ 500,000 ตัน (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณการนำเข้าข้าวเมื่อช่วง ไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว จำนวน 750,000 ตัน)

สำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวในไตรมาสแรกของปี คาดว่าอาจจะลดลงมากกว่า 5% จากปริมาณที่เคยคาดการณ์ไว้ เนื่องจากภาวะแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่ก็ถือว่าผลกระทบของเอลนีโญยังน้อยกว่าที่คาดไว้

ทั้งนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ออกโปรแกรมเพื่อจัดการปัญหาที่เป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยส่วนหนึ่งของโปรแกรมดังกล่าว คือ การดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะปลูกที่มีปริมาณน้ำเพียงพอ พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ จำนวน 19 พันล้านเปโซ เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ Food-for-Work Program ในพื้นที่ที่ประสบภาวะแห้งแล้ง

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือน ก.พ. 2559 ซึ่งเป็นเดือนที่ 8 ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 450,689 ตัน เพิ่มขึ้น 15.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 390,223 ตัน ในเดือน ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 355,747 ตัน ในเดือน ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2558

ในเดือน ก.พ. 2559 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 38,350 ตัน (เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,550 ตัน ในเดือน ม.ค. 2559 และเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,374 ตันในช่วงเดียวกันของปี 2558) ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 412,339 ตัน (เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 355,673 ตัน ในเดือน ม.ค. 2559 และลดลง 30% เมื่อเทียบกับจำนวน 318,373 ตันในช่วงเดียวกันของปี 2558)

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรก (ก.ค. 2558-ก.พ. 2559) ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2.895 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 261,984 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 2.63 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.55 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 327,387 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 2.22 ล้านตัน) ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 11% เมื่อเทียบกับมูลค่า 1,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอตัว

ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2013/14 เนื่องจากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 495,649 ตัน (ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3.43 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ไนจีเรีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา รายงานว่า กรมศุลกากรไนจีเรีย (The Nigeria Customs Service; NCS) ได้ออกประกาศห้ามนำเข้าข้าวผ่านชายแดนทางบกตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป โดยอ้างว่า การอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวผ่านชายแดนทางบก ไม่ช่วยแก้ปัญหาการลักลอบการนำเข้าข้าวรวมทั้งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมากรมศุลกากรเก็บภาษีนำเข้าข้าวผ่านด่านชายแดนทางบก ได้เพียง 1,690 ล้านบาท (ประมาณ 300 ล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก

ทั้งนี้ ศุลกากรไนจีเรียได้เคยห้ามนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนหลายปีมาแล้ว และได้ออกประกาศอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวผ่านชายแดนทางบกได้ เมื่อเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

กรมศุลกากร ระบุว่า ในระยะแรกของการอนุญาตนำเข้าข้าว นั้น เป็นไปด้วยความราบรื่น อย่างไรก็ดี รายได้จากการเก็บภาษีนำเข้าเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ระบุว่า รายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมการนำเข้าข้าวผ่านแนวชายแดนทางบก มีจำนวนไม่ตรงกับปริมาณการนำเข้าข้าว เนื่องจากมีการลักลอบนำเข้าข้าวที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมศุลกากร ระบุว่า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 17 มีนาคม 2559 การนำเข้าข้าวผ่านแนวชายแดนทางบกมีปริมาณ 24,992 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่กรมศุลกากรมีรายได้จากการนำเข้าเพียง 8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้า

โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า มาตรการห้ามนำเข้าข้าวมีผลบังคับใช้ทันที (22 มีนาคม 2559) อย่างไรก็ดี ผู้นำเข้าที่ได้ทำข้อตกลงซื้อขายข้าวไปแล้วนั้น จะได้รับการผ่อนปรนโดยให้ดำเนินการส่งมอบข้าวให้เสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559

จากการติดตามสถานการณ์ข้าวในประเทศไนจีเรียของสำนักงานฯ พบว่า ยังคงมีการลักลอบการนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนแม้รัฐบาลจะอนุญาตให้นำเข้าข้าวผ่านชายแดนทางบกอย่างถูกกฎหมายในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม ทั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลไนจีเรียไม่พิจารณาประกาศรายชื่อผู้นำเข้าข้าวพร้อมโควตานำเข้าสำหรับการเสียภาษี 30% ทำให้ผู้นำเข้าต้องเสียภาษี 70% ทั้งที่ทำเรือและด่านชายแดน ผู้นำเข้าข้าวเกือบทั้งหมดจึงหาวิธีดำเนินการเพื่อให้การนำเข้าข้าวไปยังประเทศไนจีเรียมีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งคือใช้วิธีการนำเข้าผ่านประเทศเบนินและแคเมอรูนซึ่งภาษีนำเข้าต่ำกว่า และหาวิธีนำเข้มายังประเทศไนจีเรียผ่านแนวชายแดน

การออกประกาศห้ามนำเข้าดังกล่าว เป็นแรงกดดันจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทไนจีเรีย สมาคมผู้ประกอบการโรงสีข้าวไนจีเรีย และสมาคมชาวนาไนจีเรีย ซึ่งต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการปกป้องผู้ปลูกข้าวในประเทศ

การห้ามนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรไนจีเรียดำเนินการเข้มงวดจริง อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่งออกข้าวไทยไปยังไนจีเรีย แคเมอรูน และเบนิน ได้ เพราะผู้นำเข้าต้องกลับมานำเข้าผ่านท่าเรือเมืองลากอส ซึ่งทำให้ต้องเสียภาษีในอัตรา 70% อย่างไรก็ดีตาม จากการประสานกับผู้นำเข้ารายใหญ่ 3 ราย ยังคงยืนยันว่าจะนำเข้าข้าวจากประเทศไทยไปยังไนจีเรียเช่นเดิม แต่อาจชะลอปริมาณการนำเข้าลงบ้าง เนื่องจากข้าวไทยยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และไนจีเรียยังไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการ

**ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา**

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-8 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 656,430 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 553,797 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 51,568 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 47,831 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 604,862 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 505,966 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-8 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 149,520 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 112,018 ตัน เนเธอร์แลนด์ 77,329 ตัน โปแลนด์ 48,467 ตัน อิตาลี 48,107 ตัน เยอรมนี 51,748 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 169,241 ตัน ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-8 มี.ค. 2559 มีการส่งออกประมาณ 119,116 ตัน ลดลง 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 145,713 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 99,173 ตัน ลดลงประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 125,303 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 19,943 ตัน ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 20,410 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 63,440 ตัน สเปน 16,504 ตัน กรีซ 14,383 ตัน โปรตุเกส 7,628 ตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 17,161 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหรัฐอเมริกา

สหรัฐฯ และจีนได้บรรลุตกลงในเรื่องโปรโตคอลสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Protocol) ซึ่งจีนจะอนุญาตให้นำเข้าข้าวสหรัฐฯ ไปจำหน่ายในจีน หลังจากที่สหรัฐฯ ใช้ความพยายามกว่า 15 ปี โดยจีนกำหนดข้อผูกพันให้ผู้ส่งออกสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติ คือ (1) วางกักตักสำหรับตัวด้วงอริฐ และเก็บข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่จีน และ (2) ฉลากสินค้าต้องระบุสายพันธุ์ข้าวบนแพคเกจ

ทั้งนี้ คาดว่าข้าวล็อตแรกที่จะส่งไปจีนจะออกเดินทางจากสหรัฐฯ ในปลายฤดูใบไม้ผลิหรือต้นฤดูร้อนปี 2559 นี้ หรือมีปริมาณส่งออกข้าวไปจีนในขั้นต้นในปีนี้ประมาณ 50,000 ตัน และคาดว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 200,000-250,000 ตันต่อปีในปีต่อไป หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์

ด้านสมาคมข้าวสหรัฐฯ แจ้งว่า ข้าวที่จะส่งออกไปจีนส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพดีและเป็นข้าวเมล็ดยาว และเป็นข้าวที่บรรจุเพื่อตลาดค้าปลีก (Package Rice) เท่านั้น เช่น ใส่ถุง ใส่ขวดพลาสติก หรือใส่กล่อง เพราะจีนไม่อนุญาตให้นำเข้าข้าวแบบการจัดส่งจำนวนมาก (Bulk Shipments)

สมาคมฯ ยังได้รายงานผลการสำรวจความต้องการข้าวสหรัฐฯ ในประเทศจีน โดยระบุว่า ผู้บริโภคจีน โดยเฉพาะกลุ่ม New Generation มีความต้องการข้าวสหรัฐฯ สูง เนื่องจากจัดว่าเป็นข้าว Premium Grade และยินดีซื้อในราคาที่สูงกว่าข้าวทั่วไป



แหล่งปลูกข้าวเม็ดยาวของสหรัฐฯ คือ อาร์คันซอส์ หลุยส์เซียน่า มิสซิสซิปปี เท็กซัส และ มิสซูรี โดยเฉพาะรัฐอาร์คันซอส์เป็นผู้ผลิตข้าวมากที่สุดของสหรัฐฯ ประมาณ 40 ล้านตันต่อปี หรือกว่า 50% ของปริมาณผลผลิตรวม ซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากข้อตกลงนี้

ในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ Netafim USA บริษัทแคลิฟอร์เนียผู้ผลิตระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตร บริษัท Lundberg Family Farms ผู้ปลูกข้าวรายใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก และศาสตราจารย์ Eilon Adar นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Ben-Gurion University of the Negev อดีตผู้อำนวยการ the Zuckerberg Institute at BGU's Jacob Blaustein Institutes for Desert Research และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำระดับแนวหน้าของอิสราเอล จะร่วมมือกันทดลองการปลูกข้าวโดยใช้น้ำน้อยที่สุดในพื้นที่นาข้าวทดลองจำนวน 50 – 100 เอเคอร์ของบริษัท Conaway Preservation Group เจ้าของ Conaway Ranch บนพื้นที่ 17,000 เอเคอร์ ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Davis และเมือง Woodland ในเขต Yolo County รัฐแคลิฟอร์เนีย

การปลูกข้าวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของรัฐแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่าอุตสาหกรรม 5 พันล้านเหรียญฯ แคลิฟอร์เนียส่งออกข้าวไปขายในกว่า 100 ประเทศ ความแห้งแล้งต่อเนื่องหลายปีในรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลกระทบต่อผู้ปลูกข้าวในเขต Sacramento Valley พื้นที่ปลูกข้าวของสหรัฐฯ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯระบุว่าการปลูกข้าวปกติจะใช้น้ำประมาณ 5.1 ฟุตต่อฤดูการปลูกข้าวหนึ่งฤดู หรือประมาณ 24 แกลลอนต่อข้าวที่รับประทานหนึ่งมื้อ ทำให้ข้าวเป็นพืชที่ใช้น้ำในการผลิตมากที่สุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย ปกติแล้วพื้นที่ปลูกข้าวของรัฐแคลิฟอร์เนียจะอยู่ระหว่าง 500,000 ถึง 550,000 เอเคอร์ จะใช้น้ำประมาณ 2 ถึง 3 ล้านเอเคอร์-ฟุต (หนึ่งเอเคอร์-ฟุต เท่ากับ 43,560 ลูกบาศก์ฟุต – สคร ลอสแอนเจลิส) การขาดแคลนน้ำทำให้ผลผลิตข้าวของรัฐแคลิฟอร์เนียในปี 2015 ต่ำกว่าปกติ 30%

การปลูกข้าวโดยใช้ระบบน้ำหยดในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ระบบน้ำหยดที่ถูกนำมาทดลองใช้จะเป็นการใช้ที่ใช้น้ำจำนวนมากส่งน้ำโดยตรงไปยังรากของต้นข้าว วิธีการนี้จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ต้องใช้ ประหยัดการใช้น้ำ ควคุมวัชพืชได้ดียิ่งขึ้น และให้ผลผลิตมากขึ้นแต่ใช้น้ำน้อยลง ถ้าวิธีการนี้ประสบความสำเร็จจะช่วยประหยัดน้ำของรัฐแคลิฟอร์เนียได้หลายแสนเอเคอร์-ฟุต และวิธีนี้จะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการปลูกข้าวทั่วสหรัฐฯและทั่วโลก

[ที่มา Thai Trade Center - Chicago](#)